



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โครงการอบรมหลักสูตร CareD+ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., Hfocus, prd., ch3plus, thecoverage, thailandplus) ทีวี่ช่อง 3,5,ThaiPBS - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม CareD+ ตั้งเป้าอบรมบุคลากรสาธารณสุขเป็นทีมเชื่อมประสานใจ ช่วยสื่อสารดูแลผู้ป่วยและญาติอย่างเข้าใจ เป็นญาติเฉพาะกิจ มีตรภาพถาวร สร้างความเข้าใจในกระบวนการรักษา จัดการภาวะวิกฤตทางการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ล่าสุดมีบุคลากรลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 1 หมื่นราย ประเดิมชุดแรก 1 พันคน ภายใน ธ.ค.นี้ เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย และเม.ย. 2567 ครบ 1 หมื่นคน	-
เตรียมมาตรการรองรับเปิดดับถึง 4 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thabangkokinsight, ch7, hfocus, ch3plus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรองรับนโยบายเปิดสถานบริการถึง 4 ในส่วนของ สร.ว่า ในพื้นที่ไหนที่จะเปิดสถานบริการถึง 4 สธ.จะมีมาตรการรองรับตามบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งขณะนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ในฐานะประธานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จะเร่งสรุปข้อเสนอไปยังรัฐบาล	-
แอปพลิเคชันพันภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, acnews, hfocus, thailandplus, thebangkokinsight) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. ประสาน อสม. ร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชัน “พันภัย” ของ อปท. โดย อสม. สามารถรับรหัสเข้าใช้งานแอปฯ ได้จาก รพ.สต. หรือ สสอ. ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลภัยพิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันสถานการณ์	-
แข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bluechipthai) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทน รมว.สธ. มอบรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ยุติเอดส์ภายในปี 2573 รอบที่ 2 ให้แก่ 12 จังหวัด ผลักดันผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าถึงการตรวจเร็ว รักษาเร็ว ด้วยยาต้านไวรัสได้ทันทีและต่อเนื่อง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กทม. พร้อมสนับสนุน 3 มาตรการ ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการตรวจเอชไอวี แบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อยุติเอดส์ภายในปี 2573	-
เตือนเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำลายสมอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, TNN, newtv) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินในปริมาณสูง สารเสพติดจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมอง รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในส่วนของสมองที่รับผิดชอบ ด้านความสนใจ การเรียนรู้ และความจำ ทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ ความจำลดลง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตกกังวล หงุดหงิด และมีความหุนหันพลันแล่น อารมณ์รุนแรงมากขึ้น ผู้ปกครองและครูอาจารย์จึงต้องเฝ้าระวังและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด	-
โรคอุจจาระร่วง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, bluechipthai, hfocus, thailandplus) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระวังการรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน หลังพบการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อโนโรไวรัส ในโรงเรียน 103 ราย เป็นนักเรียน 88 ราย จนท.15 ราย ขณะที่สถานการณ์อุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วง 10 เดือน พบป่วย 6.1 แสนราย เสียชีวิต 1 ราย เน้นย้ำครู ผู้ปรุงประกอบอาหาร นักเรียน และประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ตามมาตรการป้องกันให้ยึดหลัก “กินสุก-ร้อน-สะอาด”	-
เปิดรับบริจาคนมแม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, mcot, newtv, thailandplus pptvhd36, newtv, thecoverage, ch3plus) - นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ทารกแรกเกิดป่วยหรือคลอดก่อนกำหนด หากได้รับนมแม่จะมีประโยชน์ต่อการกระตุ้นฮอโมนในลำไส้ น้ำหนักขึ้นเร็ว ลดระยะเวลานอน รพ. ลดโอกาสเกิดการติดเชื้อในลำไส้ กระแสเลือด	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และลำไส้เน่า สำหรับการที่จะได้รับนมแม่จากการรับบริจาค จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ ควรปรึกษาแพทย์หรืองานธนาคารนมแม่ก่อนบริจาคทุกครั้ง</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ธนาคารนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญในการจัดสรรนมแม่ที่ได้รับบริจาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุด เพราะนมแม่ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูก โดยเฉพาะทารกแรกเกิดป่วยยังต้องได้รับนมแม่</p>	
<p>ผลงาน ออย. ปิงปอ 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ออย.</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยผลงาน ออย. ปิงปอประมาณ พ.ศ. 2566 จัดการปัญหาโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายกว่า 3,200 คดี ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร่วมกับ ปคบ. รวมของกลางมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท ยืนยัน ออย. จะเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องและจัดการกับคนทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่เป็นเท็จ หลอกลวง และได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย</p>	
<p>สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลังโควิดระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- พญ.สุนทร ชื่นกิจมงคล รองผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวในงานแถลงข่าว “วัคซีนกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลังการระบาดของโควิด 19 สำคัญและจำเป็นแค่ไหนในทุกช่วงวัย” แม้ว่าการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ในประเทศไทยยังคงพบปัญหาด้านความครอบคลุมของวัคซีนพื้นฐานในประชากรเป้าหมายบางกลุ่ม พบการป่วย และการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป็นระยะ เช่น โรคหัด นอกจากนี้ยังคงพบปัญหาการเข้าถึงวัคซีนใหม่ และปัญหาความลังเลในการเข้ารับวัคซีน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำเสนอความก้าวหน้าเรื่องความครอบคลุมของการรับวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และการดำเนินการเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนของประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย ภายในงานดังกล่าวด้วย</p>	
<p>รพ.เด็กเปิดรักษาที่บ้านลดแออัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ เปิดให้บริการการรักษาพยาบาลที่บ้าน Virtual Hospital ตั้งแต่ 2 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา เป็นระบบการรักษาออนไลน์เสมือนจริงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถสนทนโต้ตอบกันได้แบบ real time ทันเหตุการณ์ เป็นบริการแบบครบวงจร เสมือนรักษาที่ รพ. โดยต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ผู้ป่วยสามารถปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมา รพ. และยังมีบริการเจาะเลือดที่ รพ.ใกล้บ้าน นอกจากนี้ 1 ธ.ค.นี้ จะมีบริการเจาะเลือดที่บ้านพร้อมแจ้งผลอีกด้วย</p>	
<p>คิกออฟฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตฯ 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 ที่ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเขตสุขภาพที่ 5 ได้คัดเลือก จ.นครปฐมเป็นผู้แทนเขตในการจัดกิจกรรม</p>	
<p>เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกำหนดปริมาณยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิสินฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ....ผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่ 9-23 พ.ย. 66 ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถปิดบังตัวตนได้</p>	
<p>มอบปริญญาสาธิตศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, kapook, hfocus)</p> <p>- สถาบันพระบรมราชชนกมอบปริญญาสาธิตศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ยกย่องเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมการแพทย์, antifakenews)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์เรื่องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วไม่ตี่มน้ำทดแทน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจและสมอง เป็นข้อมูลเท็จ โดยปกติร่างกายมีกลไกในการควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ให้สมดุลอยู่เสมอ และร่างกายจะสูญเสียไปตามปกติผ่านการพูดการหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ หากเรดื่มน้ำมาก ร่างกายก็จะขับน้ำที่เกินความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
จำเป็นออกมา	